

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดต่าง ๆ การชุมนุมเรียกร้องของเกษตรกรหรือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน รอง-นรม. (นายยงยุทธฯ) ปธ. กก. เพื่อให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย, รอง-นรม. (พล.ต.อ. โกวิทฯ) ปธ. กก. เพื่อให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต, รัฐ-คค. ปธ. กก. เพื่อให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน รอง-นรม., รัฐ-นร., รัฐมนตรีทุกท่าน, กรม และรมช.-กษ.(นายพรศักดิ์ฯ)

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า มีเรื่องสำคัญที่เห็นควรมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประมาณ ๔๑,๙๕๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งในด้านชลประทาน (เช่น การซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางโฉมศรี คันกันน้ำตามแนวพระราชดำริ) ด้านเส้นทางคมนาคม (เช่น ทางหลวงสายหลัก) ด้านสาธารณสุข (เช่น โรงพยาบาล) ด้านการศึกษา (เช่น โรงเรียน) รวมทั้งในส่วน ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการซ่อมแซมสาธารณูปโภคดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น) จัดทำแผนการดำเนินงานที่ระบุรายละเอียด ระยะเวลา การดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยแยกเป็น แบบรายโครงการและแบบพื้นที่ดำเนินการเป็นรายจังหวัด โดยระบุงเงินโครงการแล้วจัดส่ง แผนการดำเนินงานดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะได้รวบรวม และจัดทำแผนติดตามการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา มอบหมายรัฐมนตรีที่ดูแลรายจังหวัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และรายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานไปยังรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๒. การชุมนุมเรียกร้องของเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๒.๑ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ไปดำเนินการเจรจากับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีปัญหาราคายางตกต่ำ โดยให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหา ให้สามารถบรรเทาและคลี่คลายความเดือดร้อนของเกษตรกรดังกล่าวโดยเร็ว และรายงานนายกรัฐมนตรี ทราบโดยด่วนต่อไป

๒.๒ มอบหมายให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันการณ์ และช่วยลดปัญหาการชุมนุมเรียกร้องหรือประท้วงของประชาชนได้

๓. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มอบหมายให้สำนักงบประมาณเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th